



โครงการกิจกรรมยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่อุตสาหกรรม

ความนำ

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) ขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในทุกพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการทั้งในด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเงิน โดยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจำจังหวัด นอกจากนี้ยังร่วมกับศูนย์ OSS (SME One-Stop Service Center) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว./SME Bank) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในภูมิภาคทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 270 แห่งทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มระบบ Online การทำงานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการทั่วประเทศ เชื่อมโยงทลไกและบริการทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัล (WWW.SEMSSRC.COM) เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของ SMEs ทั่วประเทศมากที่สุด โดยในปัจจุบัน (ณ วันที่ 10 มกราคม 2562) มีจำนวนผู้ขอรับบริการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) จำนวน 53,302 ราย แบ่งเป็นกิจการจำนวน 8,959 ราย (ร้อยละ 17) และเป็นบุคคลจำนวน 44,343 ราย (ร้อยละ 83) ซึ่งเฉลี่ยผู้ขอรับบริการความช่วยเหลือผ่านศูนย์เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

อีกทั้งแนวคิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นที่วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่หลากหลายขึ้น โดยผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นบริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็น SME Transformer แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเอาแนวคิด หรืองานวิจัย มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม การทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม สนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการให้การสนับสนุนสินเชื่อหรือร่วมทุนจากธนาคารเครือข่ายภาครัฐ เพื่อให้วิสาหกิจเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสู่สากล ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการศูนย์ ITC แล้วทั้ง 13 แห่ง และพร้อมให้บริการกับ SMEs อย่างครบวงจร และการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ก็นับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และยกระดับ SMEs ไทยให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจให้มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและพร้อมเข้าสู่สากลผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-367-8106

